



ปีที่ 68 ฉบับที่ 21629 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 หน้า 7

สานผักป่านศรনারายณ์

ในที่ดินพระราชทาน..หุบกะพง



“ครอบครัวยากจน ไม่มีที่ทำกิน พ่อกับแม่ ต้องอาศัยขายคาบ้าน ญาติ ปี 2510 ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทาน ที่ทำกินให้ชาวบ้าน ด้วย พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด มิได้ นอกจากพระราชทานที่ทำกิน ยังทรงนำอาชีพมาส่งเสริม พร้อมทั้งแก้ปัญหา สภาพแวดล้อม”

นางสาวฉัฐระวี เคื่องขันธมณี ประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่านศรনারายณ์อารยา รุ่น 2 หมู่บ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เผยว่า พื้นที่หุบกะพงสภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง แดดแรง ปลูกพืชผักแทบไม่ได้ มีเพียงสับปะรด พืชทนแล้ง ที่พอจะสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน แต่



ยุคนั้นราคาค่อนข้าง ถูกมาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีรับสั่ง ให้เกิดโครงการพระราช- คำวิ ให้ชาวบ้านมีราย ได้เพียงพอกับการยังชีพ

“แม่เล่าว่าปี 2516 ตอนนั้น มีการขึ้นราคาน้ำมันไปสูงมาก ทำให้อุตสาหกรรมผลิตเชือกจาก เส้นใยสังเคราะห์ มีต้นทุนขึ้นผู้

ประกอบการได้หันมาใช้ป่านศร- นารายณ์ทำเชือกแทน ทำให้ชาว บ้านเริ่มรู้จักปลูก

ปานศรณารายณ์ ควบคู่กับการทำไร่สับปะรดเพื่อส่งขายเป็นรายได้อีกทาง เพราะปานศรณารายณ์มีคุณสมบัติเหมียวทนทานไม่ผุเปื่อยง่าย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชกระแสรับสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรม อบรมการทำผลิตภัณฑ์จักสานปานศรณารายณ์มาดักเย็บเป็นเครื่องใช้ กระเป๋า หมวก ให้ชาวบ้านจากรายได้เสริมเลยเปลี่ยนมาเป็นรายได้อีก”

หัตถกรรมจากปานศรณารายณ์ อารยาสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเริ่ม ได้ระดับรายได้เดือนละ 8,000-12,000 บาท แต่แล้วเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้าเมื่อแม่อารยาประธานกลุ่มเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

ณัฐระวี บอกว่า ตอนแรกอยากหยุดอาชีพนี้แล้วเปลี่ยน ไปทำงานด้านโภชนศาสตร์ตามที่เรียนมา แต่คำพูดสุดท้ายที่ แม่สั่งไว้ “อย่าทิ้งกันนะ” บวกกับสมาชิกพี่ป้าน้ำอาต่างร้องขอ จึงสานต่ออาชีพหัตถกรรมปานศรณารายณ์ เพื่อให้ตลาดไปได้ไกลปี 2559 จึงสมัครเข้าโครงการทายาทช่างศิลป์หัตถกรรม กับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) เพื่อให้การออกแบบร่วมสมัย ตรงกับความต้องการตลาดต่างประเทศ

ศ.ศ.ป.ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล
ช่วยอบรมแนะนำการออกแบบเพิ่ม
พร้อมกับพาไปเปิดหน้าร้านนำชิ้นงาน
จากบ้านศรনারายณ์ พาไปบุกตลาด
ต่างประเทศยิ่งทำให้โอกาสการค้า



เปิดกว้างมากขึ้น โดยตลาดหลักๆ
จะเป็นญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา
และจีน

ด้วยสายพระเนตรอันยาว
ไกล ป่านศรনারายณ์จากเดิมปลูก
ไว้แค่เอามาพันกันทำเชือก กลับ
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้าง
รายได้ให้สมาชิก 32 ครอบครัว
เดือนละ 300,000 บาท แต่ถ้า
เดือนไหนมีออเดอร์จากต่างประเทศ
เข้ามา รายได้จะเพิ่มเป็นเดือนละ
นับล้าน สนใจติดต่อได้ที่ 08-
6844-8929.

เพ็ญพิชญา เตียว